



ประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ

ตามที่ได้มีประกาศ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 26 เมษายน 2564 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ นั้น

บัดนี้ คณะกรรมการฯ ได้สอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้วเมื่อวันที่ 27 เมษายน 2564 และคณะกรรมการจึงประมวลผลและสรุปผลการสอบสัมภาษณ์ จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดปรากฏตามบัญชีผู้ผ่านการสอบสัมภาษณ์แนบท้ายประกาศนี้ ทั้งนี้บัญชีรายชื่อดังกล่าวให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด 1 ปี นับตั้งแต่วันประกาศรายชื่อเป็นต้นไป และกรณีมีการรับสมัครในทำนองเดียวกันนี้ หรือถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ให้รายชื่อที่ได้ขึ้นบัญชีไว้เป็นอันถูกยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้นั้นด้วย

1. ผู้นั้นได้ขอสละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้างในตำแหน่งที่ผ่านการคัดเลือก
2. ผู้นั้นไม่มารายงานตัวเพื่อรับการจัดจ้างภายในเวลาที่กำหนด
3. ผู้นั้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ตามวันเวลาที่กำหนด

ทั้งนี้ ให้ผู้มีรายชื่อตามบัญชีที่แนบท้ายประกาศในลำดับที่ 1 มารายงานตัวเพื่อเข้าทำสัญญาจ้างเหมาบริการพร้อมเตรียมเอกสารประกอบการทำสัญญาจ้าง ได้แก่ รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว (จำนวน 2 รูป) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน 1 ฉบับ, สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ฉบับ, สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน 1 ฉบับ, ใบรับรองแพทย์จากสถานพยาบาลของรัฐหรือเอกชน (คลินิก) ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน, เงินค้ำประกันสัญญาจ้างเหมาบริการ จำนวน 1,168 บาท (หนึ่งพันหนึ่งร้อยหกสิบแปดบาทถ้วน) และเอกสารอื่นๆ (ถ้ามี) มาแสดงเพื่อดำเนินการทำสัญญาจ้างเหมาบริการ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 ภายในเวลา 09.30 – 12.00 น. ณ สำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี หากผู้ผ่านสอบสัมภาษณ์ไม่มารายงานตัวในวันและเวลาดังกล่าวให้ถือว่าผู้นั้นได้สละสิทธิ์ไม่เข้ารับการจัดจ้าง และสามารถแจ้งผู้ผ่านการคัดเลือกในลำดับถัดไปได้

ประกาศ ณ วันที่ 27 เดือนเมษายน พ.ศ. 2564

(นายอนุชา พงษ์เกษม)

ผู้อำนวยการสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี

บัญชีรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ เพื่อปฏิบัติงานในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานธุรการ
แนบท้ายประกาศสำนักงาน กศน.จังหวัดชลบุรี ลงวันที่ 27 เมษายน 2564

ลำดับที่	เลขประจำตัว	ชื่อ-นามสกุล	หมายเหตุ
1	005	นายอภิชาติ พาลีบัตร	ให้ผู้ผ่านการสัมภาษณ์ ลำดับที่ 1 เข้ารายงานตัว เพื่อทำสัญญาจ้างเหมา บริการ ในวันที่ 30 เมษายน 2564 เวลา 09.30 เป็นต้นไป
2	006	นายธรรมรินทร์ นิมสุวรรณ	
3	004	นายธนากร ตี๋ยิง	
4	003	นายวัชรินทร์ หาญจรศักดิ์	
5	002	นายวันชัย มิตรพระพันธ์	

